



# บันทึกข้อความ

กลุ่มบริหารทั่วไป
เบที่ ๒๖๓
วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๕๓ น.

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาองค์กร กองโรคไม่ติดต่อ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๘๗๐ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๘๖๙

ที่ สธ ๐๔๑๒.๓/๒๕๕ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้ทบทวนประกาศเจตนารมณ์ฯ ให้สอดคล้องกับของกรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ และพัฒนางานให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม และให้ยึดถือประกาศดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “กองโรคไม่ติดต่อใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Against Corruption)”
๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานกองโรคไม่ติดต่อ
๓. ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบกองโรคไม่ติดต่อ
๔. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กองโรคไม่ติดต่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

เพื่อโปรดพิจารณาในหนังสือแนบ

ศิริพร โพธิ์จันทร์

๓ ต.ค. ๖๗

(นางสาวศิริพร โพธิ์จันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ศิริพร

(นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

สงนามแล้ว

ชูเกียรติ เต็งไทรสรณ์

(นายชูเกียรติ เต็งไทรสรณ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ



กรมควบคุมโรค  
กองโรคไม่ติดต่อ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้าผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน  
กระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล  
และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้  
เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา  
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับกองโรคไม่ติดต่อ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังกล่าว กองโรคไม่ติดต่อจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ไม่กระทำการอันเป็นการเลือก  
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่อง  
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ ให้ปฏิบัติต่อกัน  
โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูก  
ล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนกองโรคไม่ติดต่อ

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทาง  
เพศในการทำงาน เพื่อไม่ให้มีการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชูฤทธิ์ เตังไตรสรณ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ